

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *167*/BC-UBND

Hà Giang, ngày *26* tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ Tám đến trước kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVII

Thực hiện Văn bản số 272/HĐND-VP ngày 10/12/2018 và Văn bản số 12/HĐND-VP ngày 14/02/2019 của HĐND tỉnh về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP NÔNG THÔN

1. Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai bố trí vốn tiếp tục thực hiện (giai đoạn II) dự án bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, vùng nguy hiểm trên địa bàn huyện Quang Bình đến định cư tại thôn Vén, xã Tân Trịnh được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 (*cử tri xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Dự án di chuyển dân cư ra khỏi vùng nguy cơ lũ ống, lũ quét (vùng nguy hiểm) xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình được phê duyệt năm 2010 với tổng mức đầu tư là 81.444.239.000 đồng, bố trí cho 126 hộ và chia làm 2 phân khu. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, trong khi nhu cầu của người dân lại tăng (*từ 126 hộ lên 148 hộ*), vì vậy dự án đã được UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, ưu tiên để tập trung hoàn thành giai đoạn I của dự án – phân khu I (*đến nay đã hoàn thành, tổng dự toán là 48,8 tỷ đồng, vốn bố trí là 39,8 tỷ đồng, còn thiếu 8 tỷ đồng, quỹ đất đủ bố trí cho 104 hộ/148 hộ*).

Trước những nhu cầu bức xúc và kiến nghị của người dân, UBND huyện Quang Bình đã đề xuất tiếp tục cho thực hiện giai đoạn 2 của dự án; trên cơ sở đó tập thể Thường trực UBND tỉnh đã họp và cho chủ trương thực hiện giai đoạn 2 tại thông báo số 229/TB-UBND ngày 10/9/2018. Theo kết quả thẩm định dự án điều chỉnh của ngành chuyên môn, giai đoạn 2 của dự án sẽ bố trí được 67 lô – tương đương 67 hộ (như vậy sau khi điều chỉnh tổng dự án giai đoạn 1 và 2 sẽ bố trí được là *171 hộ*, tổng mức đầu tư của cả 2 giai đoạn là 81.440.476.384 đồng (giai đoạn 2 là 32,6 tỷ đồng).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 731/BKHĐT-KTNN ngày 30/01/2019 về thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân

đi cư tự do cấp bách, UBND tỉnh đã có báo cáo số 75/BC-UBND ngày 12/3/2019 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó dự án này đã được đề nghị đưa vào danh mục dự án cấp bách 2019 – 2020 để đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư (41 tỷ đồng). Vì vậy, Lãnh đạo UBND tỉnh đã họp thống nhất cho phê duyệt điều chỉnh dự án và giai đoạn 2 sẽ được thực hiện khi Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư.

2. Đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư, duy trì và nâng mức chất lượng đối với các xã đã công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới như xã Xuân Giang, Vĩ Thượng, Bằng Lang, và Yên Hà...(cứ tri xã Xuân Giang, huyện Quang Bình).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo về kết quả đánh giá cụ thể Đề án hỗ trợ xi măng (Đề án 114), đồng thời tổng hợp nhu cầu đăng ký xi măng để hỗ trợ thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi (tiêu chí nâng cao cho các xã dẫn hoàn thành NTM theo Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh). Với tổng kinh phí: 215,58 tỷ đồng. Trong đó: Huyện Quang Bình là 31,37 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nâng cao cho 05 xã Vĩ Thượng, Xuân Giang, Bằng Lang, Tiên Yên, Yên Hà đã hoàn thành NTM giai đoạn 2015-2017. Ngoài ra hàng năm tỉnh đều bố trí các nguồn vốn duy tu cho các xã để thực hiện duy tu các tiêu chí, năm 2019 tỉnh đã giao các ngành rà soát các tiêu chí tại các xã nêu trên tiêu chí nào cần phải nâng cao đề xuất với tỉnh xem xét cân đối bố trí từ nguồn vốn Trung ương và Ngân sách tỉnh năm 2019 và dự kiến bố trí năm 2020.

3. Đề nghị UBND tỉnh có chính sách cụ thể trong việc quảng bá, bao tiêu sản phẩm thảo quả, để sản phẩm thảo quả của tỉnh vươn ra thị trường trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm sản xuất (cứ tri xã Năm Dân, huyện Xín Mần).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 8/10/2018 để phát triển sản phẩm Thảo quả Hà Giang thành sản phẩm đặc thù của các nước, có giá trị thu nhập giai đoạn 2018-2020, trong đó có những nội dung hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thảo quả tại thị trường trong nước và thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, hướng dẫn UBND các huyện đăng ký, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm thảo quả trên địa bàn các huyện.

Hàng năm, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện xúc tiến

thương mại để hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong việc xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, trong đó có sản phẩm thảo quả. Vì vậy, đề nghị doanh nghiệp, HTX chủ động phối hợp với Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương) để được hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn tăng cường triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hỗ trợ quảng bá, bao tiêu sản phẩm thảo quả; đồng thời tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp gắn với đăng ký nhãn hiệu và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

4. Đề nghị tỉnh hàng năm xem xét nâng định mức phân bổ nguồn kinh phí phòng chống lụt bão để huyện Hoàng Su Phì chủ động khắc phục hậu quả thiên tai và sửa chữa các công trình công cộng, đặc biệt là các tuyến đường giao thông (cử tri huyện Hoàng Su Phì).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Mức bố trí dự phòng ngân sách hàng năm phụ thuộc vào dự toán TW giao cho tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội (trong phạm vi từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách). Hàng năm căn cứ dự toán TW giao, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh phân bổ giao dự toán chi dự phòng ngân sách cho cấp huyện, cấp xã bằng 2% tổng chi cân đối ngân sách mỗi cấp (bằng mức TW giao cho tỉnh). Đối với huyện Hoàng Su Phì: kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh giao năm 2018 là 10.047 triệu đồng; năm 2019 là 10.816 triệu đồng. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Hoàng Su Phì chủ động quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh giao hàng năm để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

5. Đối với các đề nghị:

5.1. Đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn thi công Hồ treo tại thôn Há Đề để nhân dân có nước sinh hoạt (dự án đã thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng xong từ năm 2012); sửa chữa hồ treo Xín Cái nhằm phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Lũng Vắn Chải (cử tri xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc).

5.2. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng 02 Hồ treo chứa nước để nhân dân các thôn Lũng Chửn, Cò Súng, Lũng Làn, Tù Lũng Trên, Trà Mần, Lũng Linh A xã Sơn Vĩ được sử dụng đầy đủ nước sinh hoạt quanh năm. Hiện tại, hàng năm nhân dân các thôn nêu trên chỉ được sử dụng đầy đủ nước sinh hoạt trong 07 tháng, các tháng còn lại vào mùa khô bị thiếu nước

(từ tháng 9 đến tháng 01 năm sau), rất khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân các thôn (*cử tri xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc*).

5.3. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng Hồ treo chứa nước sinh hoạt thôn Pồ Lò thị trấn Đồng Văn; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt (bể nước và đường ống dẫn nước) từ thôn Lán Xi đến thôn Chàng Phúng A, xã Phố Cáo (*cử tri thị trấn Đồng Văn, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 phê duyệt đề án đầu tư hệ thống hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2012-2020. Tuy nhiên, do nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, phải tập trung thanh toán nợ đọng XDCB, nên việc bố trí vốn khởi công mới, trong đó có các công trình hồ chứa nước sinh hoạt 4 huyện vùng cao núi đá phải tạm dừng thực hiện. Xác định nhu cầu đầu tư xây dựng hồ treo chứa nước tại các xã 4 huyện vùng cao núi đá để cung cấp nước sinh hoạt, ổn định cuộc sống cho nhân dân là hết sức cần thiết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp và tham mưu đầu tư các dự án hồ chứa nước khi có điều kiện về nguồn vốn. Trước mắt đề nghị các huyện vùng cao chủ động kêu gọi các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn hỗ trợ đầu tư các dự án hồ chứa nước, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.

- Đối với các hồ đã được đầu tư cần sửa chữa, đề nghị các huyện cần chủ động sử dụng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng từ các Chương trình, dự án và các nguồn vốn phân cấp cho huyện để duy tu, sửa chữa, đồng thời các huyện cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong quá trình khai thác, sử dụng công trình, đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí dự án đã đầu tư.

6. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng Hồ treo chứa nước thôn Tả Lữ Thận, xã Pà Vây Sủ, hiện nay nhân dân trong thôn thiếu nước sinh hoạt (công trình đã khảo sát từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng) (*cử tri xã Pà Vây Sủ, huyện Xín Mần*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND huyện Xín Mần đang triển khai các thủ tục để thực hiện dự án “Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo huyện Xín Mần” được đầu tư từ nguồn vốn ODA (Quỹ Cô - Oét); dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt văn kiện tại Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; dự án đầu tư xây dựng 05 hồ chứa nước cho huyện Xín Mần, trong đó xã Pà Vây Sủ được đầu tư xây dựng 01 hồ chứa để cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản

xuất nông nghiệp. Hiện nay dự án đang tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư và chờ Quyết định phê chuẩn của Chủ tịch nước, sau khi có Quyết định phê chuẩn sẽ triển khai thực hiện dự án đúng Hiệp định đã ký.

7. Đề nghị UBND tỉnh hằng năm ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã phát triển toàn diện để thực hiện các mục tiêu đề án đặt ra (cử tri xã Chí Cà, huyện Xín Mần).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2014-2016 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 và điều chỉnh, bổ sung Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh. Phạm vi thực hiện Đề án trên 21 xã, bao gồm: 11 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và 10 xã nghèo vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Trên cơ sở định mức vốn giao của Trung ương và Ngân sách địa phương; Hàng năm UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn cho các huyện, các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (Có lồng ghép cả các xã phát triển toàn diện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới cùng như Chương trình giảm nghèo bền vững). Cụ thể: Trong giai đoạn 2016-2019 UBND tỉnh đã bố trí cho 10 xã nghèo vùng đặc biệt khó khăn, biên giới là 48.111 triệu đồng (trong đó xã Chí Cà huyện Xín Mần được bố trí 5.696 triệu đồng), dự kiến năm 2020 tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí vốn để xã thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Trung ương sớm bố trí vốn để sửa chữa, nâng cấp và hoàn thiện quốc lộ 34 từ thành phố Hà Giang đi Bắc Mê. Hiện nay, tuyến đường này đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân (cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Trên tuyến Quốc lộ 34, Sở Giao thông vận tải triển khai các dự án sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn từ Km31 - Km36 và Km41 - Km46+300, dài 10,3 km, hiện đã thí công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch được duyệt năm 2019, Tổng cục ĐBVN đã cho phép chuẩn bị đầu tư các dự án: Sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn Km4+441 - Km5+700; Km6+981 - Km11+00; Km14+200 - Km16+900 và đoạn Km21-Km28; dài 15 km, hiện chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, sẽ tổ chức thi công vào Quý IV/2019. Các dự án trên sau khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện

sự xuống cấp, nâng cao khả năng khai thác và giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm sửa chữa và lắp đặt các biển quy định trọng tải cụ thể để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường vì tuyến đường tỉnh lộ 177 (*Tân Quang -Hoàng Su Phì*) khu vực từ km5 đến km9 hiện nay đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn trong việc lưu thông (*cư tri xã Tân Lập, huyện Bắc Quang*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, đồng thời đưa đoạn tuyến trên vào kế hoạch sửa chữa đột xuất trong năm 2019 theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang – Xin Mần (ĐT.177), đoạn Km0 – Km55, tỉnh Hà Giang. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2018 – 2023. Dự án hoàn thành sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ giao thông đi lại được thuận tiện, góp phần tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực dự án.

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sửa chữa, tu sửa tuyến đường từ huyện Bắc Quang vào trung tâm trụ sở xã Thượng Bình vì hiện nay tuyến đường đã hư hỏng và xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho việc lưu thông của nhân dân trong xã (*cư tri xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Từ năm 2017, UBND huyện Bắc Quang đã bố trí kinh phí thực hiện công tác Bảo dưỡng thường xuyên thực hiện theo dự án LRAM tuyến đường trên, với định mức bảo dưỡng thường xuyên đường là 23 triệu đồng/km. Trong năm 2017-2018, đã thực hiện nạo vét lại toàn bộ hệ thống rãnh dọc, hót đất đá sạt lở, phát quang cây cỏ, đã xử lý 04 vị trí ổ gà lớn. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khảo sát để đưa vào danh mục các tuyến đường duy tu cải tạo theo dự án LRAMP trong năm 2019 hoặc các năm tiếp theo để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân.

4. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để tu sửa lại tuyến đường tỉnh lộ 176 đi qua địa phận xã Sùng Trái đến xã Lũng Phìn vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, rất nguy hiểm khi đi ban đêm và khi trời mưa (*cư tri xã Sùng Trái, huyện Đông Văn*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Đoạn tuyến từ Km20 (xã Sùng Trái) đến Km36+183, chiều dài 16,0 km đã được UBND tỉnh Hà Giang đưa vào Tiêu dự án 3: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 Phê duyệt dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiêu dự án tỉnh Hà Giang. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2018 - 2022.

Hiện tại đoạn Km30-Km31+500 qua trung tâm xã Lũng Phìn đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng. Dự kiến sẽ triển khai thi công trong Quý II năm 2019. Trước mắt UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tiến hành sửa chữa và đảm bảo giao thông trên tuyến.

5. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải có ý kiến với Ban 6 Tổng cục đường bộ Việt Nam xem xét cho điều chỉnh hướng tuyến đầu nối từ Km 55 (đường từ Bắc Quang - Xín Mần) xây Cầu cứng bắc qua Sông chảy và đi theo đường dẫn dân xã Bản Luốc - Tự Nhân để đảm bảo quy hoạch và phát triển dân cư thị trấn Vinh Quang trong những năm tiếp theo (tuyến đường Quốc lộ 4 đoạn qua Trung tâm huyện Hoàng Su Phì từ Km 55 đường từ Bắc Quang - Xín Mần do Ban 6 Tổng cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư theo hướng tuyến đã được phê duyệt là đi theo hướng đường tỉnh lộ 177 vòng qua chân đồi khu dân cư tổ dân phố 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì đi sang trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện - Trường THPT Hoàng Su Phì) (cử tri huyện Hoàng Su Phì).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Ngay sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải gửi văn bản đến Ban QLDA 6 để cùng phối hợp giải quyết. Tại Văn bản trả lời số 197/BQLDA6-DA5 ngày 21/02/2019 của Ban QLDA6 thì đoạn Km299 – Km339 (Quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang – Lào Cai) từ huyện Xín Mần - Hoàng Su Phì dài 40Km, Bộ Giao thông vận tải đã có chủ trương cho phép chuẩn bị đầu tư nhưng do chưa bố trí được vốn nên chưa triển khai thực hiện. Ngay sau khi dự án được bố trí vốn trở lại, Ban QLDA6 cùng Tư vấn sẽ làm việc với các sở, ngành của tỉnh để xem xét, thống nhất hướng tuyến cho phù hợp với thực tế quy hoạch của địa phương.

6. Đối với các đề nghị:

6.1. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì đi các xã Sán Sả Hồ, Pờ Ly Ngải, Nàng Đôn đến xã Trung Thịnh huyện Xín Mần để thuận lợi cho nhân dân các xã giao thương hàng hóa, phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội (cử tri xã Sán Sả Hồ huyện Hoàng Su Phì).

6.2. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư dải nhựa hoặc bê tông hóa tuyến đường từ xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì đi xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình và tuyến đường từ xã Thông Nguyên đi xã Tiên Nguyên huyện Quang Bình (hiện tại, hai tuyến đường này đang là đường đất rộng 4,8m, rất khó khăn cho việc đi lại của người dân để giao thương hàng hóa phát triển kinh tế...) (cử tri xã Nậm Khòa huyện Hoàng Su Phì).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Hiện nay nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng của tỉnh rất lớn trong khi nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 phải tập trung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước ngân sách nhà nước. Trước mắt, để đảm bảo nhu cầu giao thông, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các huyện bảo dưỡng thường xuyên thực hiện theo dự án LRAM các tuyến đường trên.

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị, cấp có thẩm quyền thực hiện việc nổ mìn, phá đá tuyến đường từ đầu Cầu treo Trung tâm xã Nậm Khòa đến đầu nối tuyến đường liên thôn Nậm Hồng xã Thông Nguyên có chiều dài khoảng 7Km, rộng 4,8m, do tuyến đường này nhân dân trong xã đã làm xong mặt bằng phần khối lượng đất, số còn lại phần khối lượng đá tương đối lớn dọc theo tuyến đường, nhân dân không thể làm được vì không được tự nổ mìn phá đá để đảm bảo cho các phương tiện được lưu thông, thuận lợi cho nhân dân trong phát triển kinh tế (cử tri xã Nậm Khòa huyện Hoàng Su Phì).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Hoàng Su Phì khảo sát cụ thể như sau: Trên tuyến có 08 vị trí có mặt đường rộng từ 1,0 đến 1,5m có tổng chiều dài là 450m là vách đá. Nếu tiến hành phá đá mở rộng nền đường đòi hỏi kinh phí rất lớn và ảnh hưởng nhiều đến diện tích đất nương và cây chè của nhân dân. Hiện nay, do ngân sách còn hạn chế nên chưa thể tiến hành đầu tư xây dựng ngay. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao cho UBND huyện Hoàng Su Phì cân đối nguồn vốn đầu tư thực hiện theo thứ tự ưu tiên.

8. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội thành 3/2 thuộc phường Quang Trung để đảm bảo giao thông và mỹ quan đô thị vì hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông (cử tri phường Quang Trung, thành phố Hà Giang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Hà Giang làm Chủ đầu tư dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đường 3/2 thành phố Hà Giang. Phần đầu đưa công trình vào sử dụng trong quý III/2019.

9. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp rải nhựa tuyến đường từ thủy điện Bát Đại Sơn đến mốc 345 dài 17 km (cử tri xã Na Khê, huyện Yên Minh).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Hiện nay nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng của tỉnh rất lớn trong khi nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 phải tập trung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước ngân sách nhà nước. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp và tham mưu đầu tư dự án khi có điều kiện về nguồn vốn.

10. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Chí Cà đi thôn Hậu Cầu (mốc 188) xã Chí Cà dài 7,2km để phát triển giao thương kinh tế biên mậu; nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Xín Mần đến trung tâm xã Chí Cà hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng; đầu tư xây dựng cầu cứng tại khu vực mốc 172 thôn Ma Lý Sán, xã Pà Vây Sủ để nhân dân thuận lợi cho việc đi lại, giao thương phát triển kinh tế biên mậu (cử tri các xã: Chí Cà, Pà Vây Sủ, huyện Xín Mần).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

10.1. Về đề nghị đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường từ Trung tâm xã Chí Cà đi thôn Hậu Cầu (Mốc 188) xã Chí Cà dài 7,2 km và nâng cấp tuyến đường từ Ngã ba Xín Mần đến Trung tâm xã Chí Cà.

- Tuyến đường từ Trung tâm xã Chí Cà đi Mốc 188 dài 7,2 km, đã được mở nền đường. Đây là tuyến đường rất quan trọng với phát triển kinh tế biên mậu, đảm bảo an ninh biên giới, ở đây đã bố trí khu di dân dân ra biên giới, đã hình thành chợ biên mậu, thu hút nhiều thương nhân đến buôn bán; tuy nhiên tuyến đường chưa được nâng cấp nên đi lại rất khó khăn, mùa mưa thường xuyên ách tắc. Năm 2016, Bộ Quốc phòng đã cử đoàn khảo sát, lập dự án đầu tư nâng cấp, tuy nhiên chưa thực hiện.

- Tuyến đường từ Ngã 3 Xín Mần đi Trung tâm xã Chí Cà đi dài 10,8 km, là đường nhựa, đưa vào sử dụng được gần 15 năm. Hiện nay tuyến đường đã hư hỏng nhiều nên việc đi lại rất khó khăn.

- Hiện nay nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng của tỉnh rất lớn trong khi nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 phải tập trung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước ngân sách nhà nước. Trước mắt để đảm bảo nhu cầu giao thông, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các huyện Xín Mần kiểm tra, rà soát các hư hỏng trên tuyến và sử dụng nguồn kinh phí được phân cấp hàng năm để sửa chữa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

10.2. Về đề nghị đầu tư xây dựng cầu cứng tại Khu vực Mốc 172 thôn Ma Lý Sán xã Pà Vây Sủ.

Chợ Khu vực Mốc 172 thôn Ma Lý Sán xã Pà Vây Sủ huyện Xín Mần là chợ biên giới, đang được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch mở rộng chợ và nâng cấp thành lối mở, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân. Việc xây dựng cầu cứng qua Sông Cháy nối giữa xã Pà Vây Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai là rất cần thiết. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Xín Mần chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và cơ quan có liên quan khảo sát thực địa, báo cáo đề xuất giải quyết.

11. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí tu sửa, nâng cấp tuyến đường Liên Hiệp - Đức Xuân - Hữu Sản, hiện nay tuyến đường đã bị xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn khi các phương tiện lưu thông (cứ trị các xã Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Tuyến đường Liên Hiệp – Đức Xuân – Hữu Sản theo thực tế là 02 tuyến đường huyện gồm: Tuyến đường Liên Hiệp – Đức Xuân (ĐH03) dài 7,8km và tuyến đường Liên Hiệp - Hữu Sản (ĐH05) dài 6km được đưa vào sử dụng từ những năm 2007-2008. Trong quá trình sử dụng, nhiều vị trí mặt đường bị xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến. Từ năm 2017, UBND huyện Bắc Quang đã đưa cả hai tuyến đường vào thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên theo dự án LRAM do đó giao thông đi lại cơ bản vẫn đảm bảo lưu thông trên tuyến.

Trước mắt để đảm bảo nhu cầu giao thông, đề nghị UBND huyện Bắc Quang kiểm tra, rà soát các hư hỏng trên tuyến và sử dụng nguồn kinh phí được phân cấp để sửa chữa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

12. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí tu sửa đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện và làm đường bê tông đi các thôn Bản Mồ, Nà Cò, Má Lủ của thị trấn Đồng Văn (cứ trị huyện Đồng Văn).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Tuyến đường từ trung tâm huyện Đồng Văn đi mốc biên giới 450, huyện Đồng Văn (đi qua các thôn Bản Mồ, Nà Cò, Má Lủ của thị trấn Đồng Văn) đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định Số 2482/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 và UBND huyện Đồng Văn phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình tại Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 với tổng giá trị dự toán duyệt năm 2007 là: 88,248 tỷ đồng; Kế hoạch vốn đã giao đến hết năm 2011: 29,415 tỷ đồng; Khối lượng đã thực hiện trên 30 tỷ đồng (gồm khối lượng thi công xây lắp mở nền 12,5km/23,5km và kê đá chắn đất + cống thoát nước bên phía huyện Đồng Văn, bồi thường giải phóng

mặt bằng và tư vấn). Tuy nhiên, do kinh phí xây dựng của dự án cần phải điều chỉnh phê duyệt lại với kinh phí lớn, do đó từ năm 2011 đến nay dự án chưa được bố trí vốn để tiếp tục triển khai thực hiện, hiện dự án đang tạm dừng thi công. Đây là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. Trước mắt để đảm bảo nhu cầu giao thông, đề nghị UBND huyện Đông Văn kiểm tra, rà soát các hư hỏng trên tuyến và sử dụng nguồn kinh phí được phân cấp để sửa chữa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời báo cáo UBND tỉnh đề xuất chủ trương tiếp tục đầu tư theo quy định.

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, tiếp tục thực hiện cơ chế cho phép các xã khai thác vật liệu xây dựng thông thường tại chỗ (đá, cát, sỏi) để phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã. (Cử tri xã Nà Chì, Nám Dẩn, huyện Xín Mần).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, phần đầu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Tùng Bá, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên; xã Kim Ngọc, xã Hùng An, huyện Bắc Quang; xã Tân Bắc, huyện Quang Bình) và 02 xã nông thôn mới nâng cao (xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang và xã Quyết Tiến, huyện Quán Bạ). Như vậy trên địa bàn huyện Xín Mần không có xã thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019; vì vậy, UBND tỉnh không có căn cứ để xem xét, giải quyết đề nghị khai thác vật liệu xây dựng thông thường tại chỗ (đá, cát, sỏi) để phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện Xín Mần.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các huyện, thành phố có các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện (năm ngoài 5 xã nêu trên), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 695/UBND-KTTH ngày 14 tháng 3 năm 2019 yêu cầu UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo giao cho các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã phối kết hợp chặt chẽ trong việc lựa chọn các điểm mỏ để lập hồ sơ xin xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn đúng theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân được giao khai thác khoáng sản trong việc khai thác đúng vị trí, diện tích, công suất, khối

lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch khai thác và loại khoáng sản được giao; nghiêm cấm triệt để việc lợi dụng khai thác để bán ra ngoài thị trường. Quá trình khai thác phải đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực hoạt động. Ngoài ra đối với hoạt động khai thác khoáng sản là đá vôi, yêu cầu các tổ chức được giao phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công công trình điểm trường mầm non thôn Khuổi Lý, thôn Khuổi Ớn, xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang theo Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, xã đã bàn giao mặt bằng từ tháng 8 năm 2018, hiện tại học sinh đang phải học lớp tạm rất khó khăn (cử tri xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Đối với điểm trường thôn Khuổi Ớn: Ban quản lý đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu và tổ chức triển khai bàn giao và định vị mặt bằng công trình. Hiện nay nhà thầu đã thi công xong phần xây tường đang triển khai thi công lắp dựng cốp pha sàn mái, tiến độ thực hiện đảm bảo đúng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

- Đối với điểm trường thôn Khuổi Lý: Ban quản lý đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu và tổ chức triển khai bàn giao và định vị mặt bằng công trình. Hiện nay nhà thầu đang đã thi công xong phần thô, đang thi công phần hoàn thiện, tiến độ thực hiện đảm bảo đúng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tăng cường công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung danh mục dự án xây dựng cầu treo qua sông Gâm tại thôn Bó Củng 1, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê vào Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để đáp ứng nhu cầu cấp thiết phục vụ giao thông và phát triển sản xuất cho nhân dân và bố trí vốn để xây dựng cầu treo qua sông Gâm tại thôn Bó Củng 1, thị trấn Yên Phú (cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát, đưa vào chương trình xây dựng cầu treo theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020.

4. Đề nghị thay thế, nâng cấp cầu gỗ Văn Gia xã Chế Là sang xã Năm Dăn thành cầu cứng; Nâng cấp cầu gỗ Năm Chàng thôn Lùng Cháng thành cầu cứng với tổng chiều dài 53m (cư tri xã Năm Dăn, huyện Xín Mần).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Cầu Văn Gia, xã Chế Là, huyện Xín Mần: Đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận bổ sung danh mục cầu và dự án thành phần, tỉnh Hà Giang thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP tại văn bản số 3133/TCĐBVN-CQLXDB ngày 23/5/2019. Dự kiến sẽ được triển khai thi công xây dựng trong giai đoạn 2019-2020.

- Cầu Năm Chàng thôn Lùng Cháng, xã Năm Dăn: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi UBND huyện Xín Mần đề nghị kiểm tra, rà soát, cập nhật lại nhu cầu, đề xuất bổ sung xuất danh mục cầu để đầu tư xây dựng trong Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Tuy nhiên, trong văn bản đề xuất của UBND huyện Xín Mần không có cầu Năm Chàng. Hiện tại cầu Năm Chàng cơ bản vẫn đáp ứng được các điều kiện khai thác, sử dụng. Vì vậy đề nghị UBND huyện Xín Mần kiểm tra, rà soát, cập nhật lại nhu cầu, đề xuất bổ sung xuất danh mục cầu để đầu tư xây dựng trong giai đoạn sau.

5. Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và bố trí kinh phí xây dựng nhà lưu trú học sinh tại Trung tâm thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì để các cháu học sinh từ các xã đến học tại trường Trung học phổ thông huyện có chỗ ở và sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh (cư tri huyện Hoàng Su Phì).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Căn cứ nhu cầu thực tế, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hoàng Su Phì phối hợp với các sở, ngành liên quan tính toán, xác định quy mô công trình và đề xuất cân đối, bố trí vốn từ nguồn sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp kinh tế, nguồn cân đối ngân sách tỉnh để đầu tư... Bên cạnh đó, giao UBND huyện Hoàng Su Phì chủ động kêu gọi các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn để hỗ trợ đầu tư các dự án về giáo dục trên địa bàn.

6. Đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí xây kè, đoạn từ Trạm Y tế xã Nậm Khòa đến Trung tâm xã Nậm Khòa có chiều dài khoảng 01Km, để chống sạt lở đất đá, đảm bảo giữ được mặt bằng của Trung tâm xã Nậm Khòa (cư tri xã Nậm Khòa huyện Hoàng Su Phì).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Hiện nay nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 rất khó khăn, nợ đọng XDCB và tồn ứng NSNN còn rất lớn, theo các quy định của Luật

Đầu tư công và các Nghị định, Quyết định giao kế hoạch vốn, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 phải tập chung thanh toán nợ đọng XDCCB và thu hồi vốn ứng NSNN. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp nhu cầu đầu tư chung toàn tỉnh và sẽ tham mưu UBND tỉnh cho triển khai các thủ tục đầu tư, khi đảm bảo các điều kiện về nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện.

7. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng chợ Trung tâm xã Chí Cà huyện Xín Mần để hoàn thiện hạ tầng giao thương nội địa và phát triển kinh tế biên mậu (cử tri xã Chí Cà, huyện Xín Mần).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Chợ trung tâm xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang được UBND tỉnh Hà Giang Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014; Căn cứ Văn bản số 2280/BKHĐT-KTĐV ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2008 đến nay nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nằm trong nguồn vốn chung của ngân sách Trung ương phân bổ cho các địa phương, hàng năm UBND tỉnh đã phân bổ ngân sách cho các huyện, thành phố.

Vì vậy để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế chợ biên mậu giao thương hàng hóa, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần cân đối nguồn vốn được tỉnh cấp hàng năm để xây dựng chợ trung tâm xã Chí Cà; đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác và quản lý chợ, thu hút doanh nghiệp, HTX quản lý chợ nhằm từng bước thực hiện văn minh thương mại, nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý chợ.

8. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cấp tỉnh và UBND huyện Vị Xuyên kiểm tra, xử lý cơ sở khai thác cát trái quy định, gây ảnh hưởng đến đường giao thông và môi trường sinh hoạt của nhân dân vì hiện nay trên Sông Lô thuộc địa bàn xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên có 02 cơ sở khai thác cát phục vụ xây dựng nông thôn mới vẫn đang tiếp tục khai thác mặc dù tỉnh đã có chủ trương dừng thực hiện (cử tri phường Quang Trung, thành phố Hà Giang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Qua kết quả kiểm tra cho thấy trên địa bàn xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên chỉ có 01 cơ sở được UBND huyện Vị Xuyên giao khai thác cát để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới vào ngày 20/6/2018 (giao cho ông Trần Thanh Hải làm tổ trưởng tổ khai thác); tại thời điểm kiểm tra, tại vị trí điểm mỏ không còn hoạt động khai thác, không có máy móc thiết bị khai thác và công nhân tại mỏ; số cát còn tồn ở khu mỏ khoảng 100,0m³ chưa được vận

chuyên và tiêu thụ, do một số hộ dân trên tuyến đường từ khu khai thác đi ra thuộc địa bàn phường Quang Trung chưa được đơn vị thi công tuyến đường ở giai đoạn trước đây thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng nên không cho xe đi qua. Việc dừng hoạt động khai thác cát của cơ sở này từ thời điểm ngày 9/10/2018 (được ghi nhận trong Biên bản kiểm tra thực tế ngày 09/10/2018 của UBND huyện Vị Xuyên và các cơ quan liên quan); sau đó đã thực hiện dừng khai thác trước ngày 27/11/2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 246/TB-UBND ngày 10/10/2018 và yêu cầu của UBND huyện Vị Xuyên tại Văn bản số 1753/UBND-TNMT ngày 29/10/2018. Như vậy, phản ánh của cử tri phường Quang Trung là chưa đúng về số cơ sở khai thác cát phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phong Quang (cử tri phản ánh có 02 cơ sở nhưng thực tế chỉ có 01 cơ sở); việc vận chuyển cát của 01 cơ sở (do ông Trần Thanh Hải làm tổ trưởng tổ khai thác) xảy ra ở thời điểm trước ngày 27/11/2018 là vận chuyển sản phẩm còn tồn do khai thác được thời gian trước chứ không khai thác thêm khối lượng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Vị Xuyên có biện pháp đi dời đối với khối lượng cát còn tồn ở mỏ nêu trên; nghiêm túc thực hiện Văn bản số 695/UBND-KTTH ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ mục tiêu xây dựng chương trình nông thôn mới.

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét ưu tiên nguồn vốn đầu tư kéo điện lưới cho 3 thôn Cao – xã Bát Đại Sơn, hiện nay kết cấu hạ tầng giao thông đã hoàn thiện lên 3 thôn Cao của xã nhưng toàn thôn chưa có điện (cử tri xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Qua kiểm tra thực tế, trên địa bàn xã Bát Đại Sơn có 03 thôn chưa có điện lưới quốc gia bao gồm: Thôn Pải Chư Pìn (80 hộ), thôn Xà Phìn (32 hộ), thôn Thào Chư Phìn (47 hộ). Các hộ dân sinh sống rải rác, không tập trung, các thôn cách trung tâm xã khoảng 7km đến 14km.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh rà soát, lập danh mục đầu tư và đưa 03 thôn trên vào dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018-2020 - Sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi và vốn khác (Quyết định số: 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018). Dự kiến với quy mô đầu tư như sau:

- Thôn Pải Chư Phìn đầu tư khoảng 2,709km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 50kVA và 2,71km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ đồng;

- Thôn Xà Phìn và Thào Chư Phìn đầu tư khoảng 2,1km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 50kVA và 2,72km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,5 tỷ đồng.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét kéo đường dây điện 0,4KV từ Trung tâm thôn đến 46 hộ của thôn Nậm Ánh xã Nà Chì; Kéo điện đến các thôn Nậm Nu, Đoàn Kết, Nậm Chà, Nùng Tám xã Nậm Dăn (cũ tri xã Nà Chì, xã Nậm Dăn, huyện Xín Mần).

*** Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Đề nghị kéo đường dây điện 0,4KV từ trung tâm thôn đến 46 hộ của thôn Nậm Ánh: Qua kiểm tra thực tế, thôn Nậm Ánh đã được đầu tư xây dựng 01 TBA và ĐZ 0,4kV theo nguồn vốn ADB do Công ty Điện lực Hà Giang làm chủ đầu tư, hiện nay có 20/66 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, còn 46 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia do cách xa trung tâm thôn. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD công trình công nghiệp và dân dụng tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Hà Giang nghiên cứu bổ sung thôn Nậm Ánh vào danh mục đầu tư thuộc dự án dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018-2020.

- Đề nghị kéo điện đến các thôn Nậm Nu, Đoàn Kết, Nậm Chà, Nùng Tám: Qua kiểm tra thực tế, thôn Nậm Lu có 27/70 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; các thôn: Đoàn Kết (20 hộ), Nậm Chà (49 hộ), Lùng Cháng (43) hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh rà soát, lập danh mục đầu tư và đưa các thôn trên vào dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018-2020 - Sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi và vốn khác (Quyết định số: 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018), dự kiến với quy mô đầu tư như sau:

- Thôn Lùng Cháng và thôn Nậm Chà đầu tư khoảng 1,4 km đường dây trung áp; 01 trạm biến áp với công suất 100kVA và 4,9km đường dây hạ áp tổng mức đầu tư dự kiến 5,3 tỷ đồng.

- Thôn Nậm Lu và thôn Đoàn Kết đầu tư khoảng 1,2 km đường dây trung áp; 01 trạm biến áp với công suất 100kVA và 4,3km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến 4,6 tỷ đồng.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét lắp đặt 01 trạm biến thế riêng cho Bệnh viện đa khoa Nà Chì, để đảm bảo vận hành máy móc, thiết bị, đặc biệt các thiết bị xử lý rác thải của bệnh viện tiêu tốn

rất nhiều điện năng Hiện nay, hệ thống đường điện và trạm hạ thế tại xã Nà Chì thường xuyên bị quá tải (cử tri xã Nà Chì, huyện Xín Mần).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Do Bệnh Viện Đa Khoa Nà Chì nằm ở cuối đường dây 0,4kV và cách TBA UBND xã Nà Trì 1.3 km, hiện nay Bệnh Viện có nhiều thiết bị điện công suất lớn nên vào giờ cao điểm thường bị sụt điện áp. Vì vậy để đảm bảo vận hành máy móc, thiết bị, đặc biệt là hệ thống xử lý rác thải của Bệnh Viện, cần thiết phải xây dựng và đầu tư riêng đường dây 0,4kV cấp điện từ TBA Chổng quá tải Nà Trì 2 khoảng cách 500m bằng cáp vện xoắn 4x70mm, để cấp điện cho Bệnh Viện Đa Khoa Nà Trì. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định.

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực và các sở liên quan sớm bố trí vốn thi công kéo điện đến trung tâm của 4 thôn Khá Thượng, Khá Trung, Khá Hạ và thôn Nậm Siệu, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang để cho nhân dân sử dụng, công trình này đã được Sở Công Thương khảo sát, thiết kế từ tháng 5 năm 2016 nhưng đến nay chưa thi công (cử tri xã Tân Lập, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Qua kiểm tra thực tế, trên địa bàn xã Tân Lập có 04 thôn chưa có điện lưới quốc gia bao gồm: Nậm Siệu (39 hộ), Khá Thượng (71 hộ), Khá Trung (35 hộ) và Khá Hạ (29 hộ). UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh rà soát, lập danh mục đầu tư và đưa các thôn trên vào dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018-2020, dự kiến với quy mô đầu tư như sau:

- Thôn Nậm Siệu đầu tư khoảng 2,83km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 31,5kVA và 2,3km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ đồng;

- Thôn Khá Thượng đầu tư khoảng 0,872km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 31,5kVA và 4,1km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,3 tỷ đồng;

- Thôn Khá Trung đầu tư khoảng 2,43km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 31,5kVA và 2,06km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,5 tỷ đồng;

- Thôn Khá Hạ đầu tư khoảng 3,28km đường dây trung áp, 02 trạm biến áp với công suất 2x50kVA và 8,1km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8,5 tỷ đồng;

Các công trình trên đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 20/3/2019. Hiện nay đơn vị Chủ đầu tư đang thực hiện công tác kế hoạch đấu thầu, dự kiến khởi công trong Quý III/2019.

5. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí để nâng cấp Trạm hạ thế thôn Phú Tỳ, xã Na Khê, huyện Yên Minh vì hiện nay trạm đã xuống cấp và công suất rất thấp không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân (cử tri xã Na Khê, huyện Yên Minh).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Kiểm tra thực tế tại hiện trường trạm biến áp thôn Phú Tỳ, xã Na Khê, huyện Yên Minh; cho thấy: do nấc điều chỉnh điện áp đầu ra thanh cái đã bị kẹt, hỏng không điều chỉnh được cấp điện áp, cho nên điện áp thấp, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Vì vậy Điện lực Yên Minh đã tiến hành lập phương án đề xuất thay đổi Máy biến áp có công suất 50kVA-38,5/0,4kV; Bảng Máy biến áp có công suất 50kVA-35/0,4kV, hiện nay máy đã vận hành an toàn, ổn định, cấp điện cho nhân dân.

- Sau khi lắp đặt, thay thế máy biến áp và đưa vào vận hành, cấp điện cho nhân dân; Điện lực Yên Minh đã tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân trên địa bàn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hợp lý và hướng dẫn các hộ gia đình dùng chung công tơ có các máy xay xát, bơm nước, thái rau.... chạy bằng động cơ hạn chế dùng vào giờ cao điểm.

6. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư kéo điện lưới quốc gia cho thôn Xóm Mới xã Chí Cà và các thôn Thào Chư Ván, thôn Tả Lữ Thận, xã Pà Vây Sủ (cử tri xã Pà Vây Sủ, huyện Xín Mần).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Qua kiểm tra thực tế, trên địa bàn xã Chí Cà có 02 thôn chưa có điện lưới quốc gia bao gồm: Xóm Mới (28 hộ), Hồ Sáo Chải (86 hộ), các thôn cách trung tâm xã Chí Cà khoảng 5km đến 8km. Xã Pà Vây Sủ có 02 thôn chưa có điện lưới quốc gia bao gồm: Tả Lữ Thận (37 hộ), Thào Chư Ván (27 hộ), các hộ dân sinh sống rải rác, không tập trung cách trung tâm xã khoảng 7 km đến 10 km. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh rà soát, lập danh mục đầu tư và đưa các thôn trên vào dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018-2020 - Sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi và vốn khác (Quyết định số: 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018), dự kiến với quy mô đầu tư như sau:

- Thôn Xóm Mới, xã Chí Cà: Đầu tư khoảng 2,838 km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 31,5 kVA – 35/0,4kV và 0,833 km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 4 tỷ đồng;

- Thôn Hồ Sáo Chải, xã Chí Cà: Đầu tư khoảng 0,22 km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 75 kVA – 35/0,4kV và 2,22 km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ đồng;

- Thôn Tả Lữ Thận, xã Pà Vây Sủ: Đầu tư khoảng 2,049 km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 31,5 kVA – 35/0,4kV và 0,765 km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 3,6 tỷ đồng;

- Thôn Thảo Chư Ván, xã Pà Vây Sủ: Đầu tư khoảng 2,576 km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp với công suất 31,5 kVA – 35/0,4kV và 0,907 km đường dây hạ áp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,66 tỷ đồng.

Dự kiến thời gian thực hiện đầu tư trong năm 2018-2020 trên cơ sở bố trí vốn của Chính Phủ.

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương (chủ đầu tư) kiểm tra chất lượng xây dựng các cột điện vào thôn Cháng Phúng B, vì hiện nay một số cột đã nghiêng đổ do chỉ lấp đất, không đổ bê tông chân cột và sớm cấp điện cho các hộ gia đình thôn Cháng Phúng B sử dụng (cư trú xã Phố Cáo, huyện Đông Văn).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Đối với nội dung kiểm tra chất lượng xây dựng các cột điện vào thôn Cháng Phúng B: UBND tỉnh đã chỉ đạo BQL dự án ĐTXD công trình DD&CN tỉnh phối với cùng các đơn vị có liên quan đi kiểm tra chất lượng công trình. Kết quả kiểm tra một số vị trí cột trên tuyến bị nghiêng, có nguy cơ gãy đổ, chất lượng bê tông móng cột không đảm bảo. BQL dự án ĐTXD công trình DD&CN đã yêu cầu đơn vị thi công triển khai khắc phục ngay các tồn tại nêu trên.

- Đối với nội dung giải quyết tồn tại và cấp điện cho các gia đình thôn Cháng Phúng B sử dụng: Hiện tại đơn vị thi công đã triển khai khắc phục các vị trí cột bị nghiêng đổ, xử lý một số vị trí cột chất lượng bê tông không đảm bảo; Điện lực huyện Đông Văn đã đóng điện, ký kết hợp đồng và tiến hành bán lẻ điện cho các hộ gia đình trong thôn.

Hiện nay, để triển khai, thực hiện dự án điện nông thôn. UBND tỉnh đang triển khai các chương trình tiếp cận các nguồn vốn từ NSTW, vốn vay ODA, vốn do EU tài trợ, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn khác. Sau khi có kết quả, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng bố trí, ưu tiên đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn các huyện.

V. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có kiến nghị với Chính phủ về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh bán trú được đảm bảo về chất lượng gạo (theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách

hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn). Theo phản ánh, một số đợt nhà trường được cấp gạo cũ, đã để lâu năm nên chất lượng chưa đảm bảo (*cử tri xã Nậm Khòa huyện Hoàng Su Phì*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ là gạo dự trữ quốc gia đã có thời gian lưu kho nhất định và được bảo quản theo đúng quy trình. Tại thời điểm Công ty Cổ phần Lương thực Hà Giang nhận và cấp phát cho các trường học trên địa bàn toàn tỉnh là đảm bảo chất lượng theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, từ khi tiếp nhận đến khi các trường học sử dụng hết gạo có thời gian tương đối dài, kho lưu trữ gạo không đủ tiêu chuẩn theo quy định nên có thể dẫn đến chất lượng gạo bị giảm sút. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo xây dựng kho chứa và bảo quản gạo tại các trường nhằm giảm thiểu các yếu tố gây giảm sút chất lượng gạo; đồng thời sẽ giao Sở Tài chính kiến nghị với các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết vấn đề nêu trên.

2. Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh theo hướng: Nâng mức hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh bán trú và bổ sung thêm đối tượng học sinh cho phù hợp với thực tế địa phương (*cử tri xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh đã được dự toán trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2015-2020. Bên cạnh đó ngân sách tỉnh rất khó khăn, UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 vào kỳ họp tháng 7/2020. Trong đó có xem xét nâng mức hỗ trợ và đối tượng học sinh được hưởng cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với UBND huyện Bắc Quang xem xét giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính của các hộ dân giữa thôn Khuổi Tát, xã Thượng Bình với thôn Thượng Nguồn, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang (*cử tri xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bắc Quang, UBND xã Thượng Bình, UBND

xã Hữu Sản tiến hành rà soát tuyến địa giới hành chính (ĐGHC) giữa hai xã. Quá trình rà soát có sự tham gia của đại diện bí thư chi bộ, trưởng thôn có liên quan.

Kết quả rà soát: Trong quá trình hoạch định và xây dựng bản đồ 364 (năm 1996), các cơ quan chức năng đã có sai sót khi hoạch định khu vực thôn Khuổi Tát, xã Thượng Bình (khoảng 310,5ha) vào địa giới hành chính xã Hữu Sản. Do đó, năm 2013, khi tổ chức phân định địa giới hành chính giữa hai xã phục vụ cho Dự án hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp (Bản đồ 513) theo Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã Thượng Bình và xã Hữu Sản đã thống nhất hiệu chỉnh lại đường ĐGHC giữa hai xã theo hướng dịch chuyển về phía xã Hữu Sản đảm bảo toàn bộ thôn Khuổi Tát nằm trong địa giới hành chính xã Thượng Bình theo đúng lịch sử và hiện trạng công tác quản lý của chính quyền các cấp, cũng như thực trạng sử dụng đất của người dân. Việc phân định đã được UBND huyện Bắc Quang, UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt trên bản đồ 513. Hiện nay, bản đồ 513 của tỉnh Hà Giang đang được các Bộ, ngành Trung ương thẩm định kỹ thuật, dự kiến quý 2 năm 2019 sẽ hoàn thành và chuyển giao về địa phương quản lý, sử dụng. Do bản đồ 513 (sau khi điều chỉnh) chưa được phát hành nên người dân chưa nắm rõ và có kiến nghị nêu trên.

Kết thúc buổi rà soát, sau khi được xem trích lục bản đồ khu vực trên (sau khi đã hiệu chỉnh) và được thông tin về thời gian dự kiến phát hành Bản đồ 513, đại diện thôn Khuổi Tát, xã Thượng Bình (nơi cử tri kiến nghị) đã hoàn toàn đồng tình với kết quả rà soát và không có ý kiến gì thêm về ranh giới liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Thượng Bình và xã Hữu Sản.

2. Đề nghị UBND tỉnh thực hiện việc đền bù cho nhân dân sinh sống dọc 2 bên đường từ Cầu Mè đến Công trường thành phố Hà Giang nằm trong dự án đô thị xanh để nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống (cử tri xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Hà Giang chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập phương án thu hồi, bồi thường GPMB đoạn đường Quốc lộ 2 phía Nam thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 2 tại thôn Cầu Mè xã Phương Thiện thuộc “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)”. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xử lý dứt điểm các sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thời điểm thuộc thẩm quyền của huyện Vị Xuyên) đảm bảo việc thu hồi, bồi thường đúng quy định của pháp luật. Dự kiến hoàn thành việc thu hồi, bồi thường và GPMB xong trong tháng 8/2019.

3. Đề nghị UBND tỉnh khai thác phát triển tiềm năng toàn bộ diện tích đất mà tỉnh đã cho Ngân hàng Công thương thuê hiện nay đang xây dựng thuộc Tổ 8 phường Trần Phú (cũ tri phường Trần Phú, thành phố Hà Giang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã có văn bản gửi Ngân hàng thương mại Cổ phần công thương Việt Nam yêu cầu ngân hàng khẩn trương có các giải pháp sử dụng đúng mục đích của dự án đầu tư trường hợp không có nhu cầu sử dụng để lại trả lại đất cho tỉnh quản lý theo quy định; nếu đến hết Quý III/2019 Ngân hàng thương mại Cổ phần công thương Việt Nam sử dụng không đúng mục đích, UBND tỉnh sẽ tiến hành thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất để xử lý các nội dung vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra việc bồi thường (dự án thủy điện Sông Miện 6) cho nhân dân ở thôn Bàn Cơm xã Ngọc Đường, người dân được bồi thường trước được 2,5 lần còn người dân được bồi thường sau chỉ được 1,5 lần (cũ tri xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang)

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Giang giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố kiểm tra, xem xét lại các văn bản về hỗ trợ cho các hộ gia đình và xin ý kiến của tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Thủy điện Sông Miện 6 hạng mục lòng hồ (Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: thủy điện sông Miện 6 hạng mục lòng hồ (thu hồi bổ sung) tại thôn Bàn Cơm 1, thôn Bàn Cơm 2, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang) theo quyết định số 07/QĐ-UBND của UBND tỉnh (hỗ trợ bằng 2,5 lần) với số tiền chi trả 5.617.514.450 đồng. UBND thành phố đã chỉ đạo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình xong trong tháng 01/2019.

5. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc, rà soát, chỉnh lý lại diện tích đất lâm nghiệp và đất nông nghiệp bị chồng lấn trên địa bàn huyện Đồng Văn (cũ tri huyện Đồng Văn).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 huyện Đồng Văn được thành lập năm 2004 trên nền ảnh viễn thám hàng không và được rà soát trên thực địa để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2009 trên địa bàn 19 xã, thị trấn của huyện Đồng Văn; kết quả đã cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp cho 7.557 hộ gia đình, cá nhân được 9.457 giấy với tổng diện tích cấp 24.048,28 ha, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất cũng như giúp cho công tác

quản lý đất đai trên địa bàn huyện được chặt chẽ, đất đai được sử dụng tiết kiệm, bền vững. Tuy nhiên tại thời điểm đó trên địa bàn huyện chưa có bản đồ địa chính đất ở và đất sản xuất nông nghiệp hệ tọa độ VN 2000. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện triển khai thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000 hệ VN2000 bằng phương pháp đo đạc trực tiếp đảm bảo độ chính xác theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường do vậy khi tham chiếu giữa loại bản đồ tỷ lệ 1/1000, 1/2000 với bản đồ lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 sẽ có một số vị trí chồng lấn do bản đồ tỷ lệ 1/10.000 đất lâm nghiệp có độ chính xác thấp hơn. Để đảm bảo việc cấp Giấy chứng nhận đất ở đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện không bị chồng lấn lên diện tích đất lâm nghiệp đã cấp thì phải tiến hành chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 đã dùng để cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp.

Về kỹ thuật dùng bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000 hệ VN2000 mới đo đạc đã được kiểm tra chất lượng sản phẩm làm chuẩn, sau đó tham chiếu bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 vị trí nào chồng lấn thì kiểm tra lại thực địa sau đó tiến hành chỉnh lý bản đồ tỷ lệ 1/10.000 đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đất lâm nghiệp đã cấp để chỉnh lý theo hiện trạng sử dụng đất. Về kinh phí thực hiện Huyện bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương theo Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và từ nguồn sự nghiệp địa chính hàng năm của huyện để thực hiện kết hợp với việc rà soát quỹ đất công ích, đất tập thể do UBND xã quản lý để chỉnh lý hoàn chỉnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 đảm bảo đồng bộ và thống nhất. Trong đó những xã đã đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000 hệ VN2000 thì tiến hành chỉnh lý trước để phục vụ việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân và xây dựng dữ liệu địa chính.

6. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt để chi trả cho nhân dân tái định cư, ổn định cuộc sống, vì hiện nay nhà cửa của các hộ dân nằm trong diện quy hoạch xây dựng Nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH Hào Hưng tại khu công nghiệp Tân Bắc bị hư hỏng nhưng không có tiền để thực hiện việc di chuyển và xây dựng nhà ở tại địa điểm mới (cử tri xã Tân Bắc, huyện Quang Bình).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Tổng kinh phí bồi thường GPMB thực hiện dự án cụm công nghiệp Tân Bắc, huyện Quang Bình (quyết định phê duyệt của UBND huyện) là 25.397 triệu đồng.

- Kinh phí tỉnh đã hỗ trợ huyện để bồi thường GPMB thực hiện dự án đến thời điểm ngày 30/4/2019 là 20.450 triệu đồng. Số kinh phí còn thiếu 4.947 triệu đồng.

Đề nghị UBND huyện Quang Bình rà soát lại Quyết định kinh phí bồi thường GPMB đã phê duyệt và báo cáo kết quả chi trả bồi thường GPMB tỉnh đã được tỉnh hỗ trợ nêu trên. Căn cứ báo cáo của UBND huyện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ huyện để thanh toán cho các hộ dân khi cần đối được nguồn kinh phí.

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và UBND huyện Vị Xuyên giải quyết dứt điểm việc đền bù cho các hộ dân thuộc phường Quang Trung do thu hồi đất, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông từ phường Quang Trung vào khu tái định cư xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên (dự án do UBND huyện Vị Xuyên làm chủ đầu tư) (cũ tri phường Quang Trung, thành phố Hà Giang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Dự án Di dân ra khỏi vùng sạt lở, khu vực bảo vệ nghiêm ngặt thuộc khu rừng đặc dụng huyện Vị Xuyên (Thuộc dự án bảo tồn thiên nhiên - rừng đặc dụng Phong Quang) được phê duyệt tại Quyết định số: 2425/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh Hà Giang. Với quy mô XD San ủi mặt bằng bố trí đất ở lâu dài, xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Nhà lớp học, Nhà VH sinh hoạt cộng đồng, điện lưới quốc gia, cấp nước sinh hoạt và xây dựng đường vào khu qui hoạch dân cư, chiều dài tuyến đường 8,869 Km. Dự án khởi công tháng 12/2011 và hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác tháng 12/2016.

Để xử lý nợ đọng trong lĩnh vực đầu tư XD CB và thực hiện Chỉ thị số: 14/CT-TTg ngày 28/ 06/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN và TPCP. Trong thời gian thi công dự án, dự án có sự điều chỉnh cắt giảm qui mô đầu tư theo Văn bản số 4293/UBND-NNTNMT ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang gồm: *Điều chỉnh cắt giảm qui mô chiều dài tuyến đường $L = 505,77m$ (đoạn đường thuộc địa phận tổ 3 Phường Quang Trung quản lý) và 3 cống bản thoát nước ngang, Cắt giảm kết cấu mặt đường bê tông $L = 7.594.47m$).* Do vậy chủ đầu tư (UBND huyện Vị Xuyên) không thực hiện thi công và đền bù GPMB đoạn đường thuộc tổ 3 Phường Quang Trung, thành phố Hà Giang có chiều dài *505,77m*. Hiện tại đoạn đường đi qua tổ 3 Phường Quang Trung vào dự án Di dân ra khỏi vùng sạt lở, khu vực bảo vệ nghiêm ngặt thuộc khu rừng đặc dụng huyện Vị Xuyên vẫn đang khai thác ổn định và hiệu quả.

VII. VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Đề nghị UBND tỉnh có phương án sử dụng Trung tâm dạy nghề Hội Nông dân được quy hoạch xây dựng tại thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện từ năm 2013, đến nay không sử dụng gây lãng phí cơ sở vật chất của nhà nước (cử tri xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Đây là công trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 52.320.832.000 đồng, trong đó kinh phí Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đầu tư là 46.000.000.000, kinh phí đối ứng của tỉnh là 6.320.832.000. Tính đến thời điểm hiện nay, nguồn vốn đã được đầu tư là 6.320.832.000 đồng và các hạng mục đã được hoàn thành gồm: Giải phóng mặt bằng, san nền, kê, tường rào bao quanh, công vào. Còn lại toàn bộ công trình trên nền chưa được đầu tư xây dựng như: nhà lớp học, nhà hiệu bộ, xưởng thực hành, nhà lưu trú cho học viên, công trình phụ trợ, hệ thống điện nước và thiết bị nội thất... Từ năm 2018 đến nay công trình chưa được bố trí vốn, hiện nay Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang đề xuất với Chính phủ và Bộ ngành Trung ương quan tâm cấp kinh phí năm 2019 để đầu tư hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng, tránh lãng phí.

2. Đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn lực để thực hiện bảo tồn kiến trúc của đồng bào dân tộc Mông theo Đề án 09 của UBND tỉnh và xây dựng Đề án bảo tồn các ngôi nhà cổ trên địa bàn tỉnh nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống và phục vụ du lịch (cử tri huyện Đông Văn).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

2.1. Đối với đề nghị bố trí nguồn lực để thực hiện bảo tồn kiến trúc của đồng bào dân tộc Mông theo Đề án số 09-ĐA/TU ngày 21/4/2017 của Tỉnh ủy:

- Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 21/4/2017 của Tỉnh ủy về bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 về phê duyệt Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục danh sách văn hóa phi vật thể quốc gia” và “Phục dựng, bảo tồn một số lễ hội dân gian truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020” để triển khai thực hiện.

- Năm 2017 và 2018: UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí thực hiện Đề án 09-ĐA/TU ngày 21/4/2017 của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục danh sách văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống của các dân tộc cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số kinh phí 3.905 triệu đồng.

- Năm 2019: UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí sự nghiệp Văn hóa và bảo tồn, di sản (PTVH các dân tộc thiểu số), văn hóa là 1.700 triệu đồng (trong đó bao gồm kinh phí thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 21/4/2017 của Tỉnh ủy).

UBND tỉnh đã có chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí, kêu gọi các nguyên lực xã hội hóa để triển khai đề án có hiệu quả.

2.2. Đối với đề nghị Đề án bảo tồn các ngôi nhà cổ trên địa bàn tỉnh nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống và phục vụ du lịch:

Tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để huyện bảo tồn các ngôi nhà cổ tại phố cổ Đồng Văn. Đối với các ngôi nhà cổ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xác định nội dung kiến trúc cần bảo tồn và hướng dẫn người dân tổ chức thực hiện. Nguồn kinh phí thực hiện: xã hội hóa.

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh theo hướng bổ sung đối tượng hưởng thụ chính sách là những hộ kinh doanh du lịch homestay không thuộc làng du lịch cộng đồng và khu Phố cổ Đồng Văn (cử tri huyện Đồng Văn).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Tại khoản 1, Điều 8 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND quy định hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và xây dựng công trình nhà vệ sinh tại các nhà có phòng ở cho khách du lịch thuê (Homestay) với các nội dung: Điều kiện hỗ trợ: Các hộ gia đình kinh doanh homestay đầu tư tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng đã được ra mắt hoặc đang triển khai đầu tư xây dựng gắn với xây dựng nông thôn mới theo Quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Quyết định ra mắt hoạt động, hoặc theo Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch đã được UBND các huyện, thành phố phê duyệt; các hộ dân thuộc diện dự án bảo tồn Phố cổ Đồng Văn theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Căn cứ các điều kiện tối thiểu được quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, một nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê cũng được công nhận là một homestay. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ homestay lớn (419 cơ sở). Do vậy, nếu không hạn chế về điều kiện hỗ trợ thì có rất nhiều homestay thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND; mặt khác NQ 35 nhằm thu hút đầu tư phát triển các làng Văn hóa du lịch nếu hỗ trợ thu hút dàn trải sẽ không hiệu quả (khó quản lý, không đồng nhất, mất an ninh trật tự; nhiều nhà trọ sẽ lợi dụng để hưởng chính sách...) và không tạo được các điểm nhấn về du lịch.

Từ những lý do trên, UBND tỉnh chưa trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 theo hướng bổ sung đối tượng hưởng thụ chính sách là những hộ kinh doanh du lịch homestay không thuộc Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch và dự án bảo tồn Phố cổ Đồng Văn theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ Tám đến trước kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVII. UBND tỉnh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hệ thống Vnptioffice;
- Lưu VT, CVNCTH.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn